

Lời ngỏ công tác tuyển sinh lớp 10 GDTX năm 2017 của TT GDTX tỉnh Bình Phước.

Lâu nay tâm lý của một số phụ huynh cho rằng con theo học các lớp bậc THPT hệ GDTX (Bổ túc văn hóa, Phổ cập giáo dục) tại Trung tâm giáo dục Thường xuyên sẽ có nhiều thiệt thòi không bằng cho con vào học tại các trường THPT. Thật ra không phải như vậy! Xin phân tích một số thuận lợi khi các em học sinh theo học các lớp hệ GDTX tại Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên tỉnh Bình Phước như sau:

Về chương trình học, các em sử dụng cùng một loại sách giáo khoa theo chương trình cơ bản của phổ thông để học; Tuy nhiên trong quá trình học sẽ được bỏ bớt một số nội dung cho vừa trình độ của người học.

Học tập tại Trung tâm, các em được tham gia đầy đủ các hoạt động, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, được sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường tập thể tổ chức lớp học, tổ chức Đoàn Thanh niên.

Về môn học, không học nhiều như học sinh phổ thông mà chỉ học có 07 môn bắt buộc là: Toán, Vật lý, Văn, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, ngoài ra tùy theo điều kiện Trung tâm có thể tổ chức dạy thêm các môn tự chọn (Anh văn, Tin học). Tổng số tiết học các môn này trong tuần từ 18 đến 20 tiết, được chia làm 05 buổi/tuần. Như vậy sẽ không chiếm nhiều thời gian và học sinh có thể sử dụng thời gian nghỉ để tự học hoặc học thêm, nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức được vững chắc hơn, hoặc có thể đi làm để phụ giúp gia đình, học Nghề ...

Về học phí, phụ huynh không phải đóng góp nhiều, mỗi tháng chỉ đóng học phí 120.000đ; như vậy một năm học chỉ nộp 1.080.000đ (09 tháng) (mức nộp chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều so với các khoản đóng góp ở trường THPT). **Đặc biệt, học sinh trong độ tuổi Phổ cập giáo dục (từ 15 đến 21 tuổi) sẽ được miễn 100% học phí** và có chế độ miễn giảm học phí cho học sinh thuộc diện chính sách theo quy định của UBND tỉnh.

Về quyền lợi, sau khi các em học xong chương trình lớp 12, sẽ được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển Cao đẳng, Đại học cùng một ngày với học sinh học tại các trường THPT, nếu thi đỗ sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THPT, phiê bằng do Bộ GD&ĐT ban hành (phiê bằng tốt nghiệp theo chương trình GDTX giống và không phân biệt hệ GDTX hay THPT), với bằng tốt nghiệp này, học sinh được đăng ký dự thi vào các trường đại học ở bất cứ ngành học nào; bất cứ trường nào trong cả nước. Được quyền tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian đi học (theo Nghị định số 38/2007/NĐ-CP của Chính Phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân Nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ).

Về chế độ ưu tiên khuyến khích trong kỳ thi tốt nghiệp là mỗi em được ưu tiên cộng tối đa 04 điểm vào tổng điểm thi (Nếu có chứng chỉ Tin học A, cộng 01 điểm, Anh văn A cộng 01 điểm, chứng chỉ Nghề phổ thông loại Giỏi cộng 02 điểm...). Đây là một lợi thế mà học sinh phổ thông không có.

